

ตัวชี้วัดที่ ๕๔ : ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ๓ (S)

เป้าหมาย : ระดับ ๕

คำอธิบาย หน่วยบริการมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มีการเฝ้าระวังการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีแผนการบริหารจัดการสามารถลดต้นทุนหน่วยบริการได้และไม่อยู่ในภาวะเสี่ยง

คำนิยาม -

สูตรคำนวณ -

เกณฑ์การให้คะแนน

กำหนดเป็นคะแนนตามระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone + Output + Out comes) โดยแบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน

ระดับ คะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

การดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอนที่	รายละเอียดของกิจกรรม
๑	มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ (CFO) และมีการประชุมวิเคราะห์ รายงานการประชุม ทุกเดือน พร้อมรายงานจังหวัดทุกไตรมาส
๒	มีแผนทางการเงิน Planfin (ความเสี่ยงเป็นทางการเงินแผน ๑, ๒, ๓ และ ๕ เท่านั้น)
๓	มีภาวะวิกฤติทางการเงิน (Risk Score) ไม่เกินระดับ ๕ และมีระดับคะแนนประสิทธิภาพทาง การเงิน Total Performance Score (TPS) ระดับ D ขึ้นไป
๔	มีภาวะวิกฤติทางการเงิน (Risk Score) ไม่เกินระดับ ๔ และมีระดับคะแนนประสิทธิภาพทาง การเงิน Total Performance Score (TPS) ระดับ C ขึ้นไป
๕	มีภาวะวิกฤติทางการเงิน (Risk Score) ไม่เกินระดับ ๓ และมีระดับคะแนนประสิทธิภาพทาง การเงิน Total Performance Score (TPS) ระดับ B ขึ้นไป

เป้าหมายการดำเนินงาน (Small success)

๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
๑. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ ๒. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินงานการบริหารงานการเงินการคลัง และส่งรายงานให้จังหวัด ๓. จัดทำและมีแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยงาน	ดำเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลทุกไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจสุขภาพ)	ดำเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลทุกไตรมาส - ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ (๘ แห่ง) (ไตรมาสที่ ๓ ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจสุขภาพ)	- ดำเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลทุก ๓ เดือน - สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง - ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ (๘ แห่ง)

ข้อมูลพื้นฐาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
ร้อยละคะแนนของหน่วยบริการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	คะแนน (ร้อยละ)			

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล

- ๑) รายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลทุกแห่ง
- ๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ CFO หน่วยบริการ
- ๓) รายงานการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ของหน่วยบริการ
- ๔) แผนประมาณการรายรับ รายจ่ายของหน่วยบริการ (Planfin)
- ๕) เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน Total Performance Score (TPS)
- ๖) เครื่องมือประเมินวิกฤติทางการเงิน Risk Score

หน่วยรับผิดชอบหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลทุกแห่ง

หน่วยปฏิบัติ โรงพยาบาล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นายกิตติศักดิ์ พนมพงค์ รอง นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ๐๘ ๗๙๐๙ ๙๗๒๐

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางชนิษฐา นาสุข หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ๐๘ ๔๗๙๒ ๑๒๓๔
 นายสำราญ อนุเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๐๙ ๘๔๙๘ ๙๙๕๙
 นายชูเกียรติ พูลลาภ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๘-๙๐๔๗-๐๔๗๕